



คำสั่งอำเภอเมืองพิษณุโลก

ที่ ๓๑๓/๒๕๕๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการพัฒนาการเกษตรและเกษตรกร โดยให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เป็นกลไกในการพัฒนาและเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านการเกษตร สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม และมอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรดำเนินการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดทำข้อมูล การเตือนภัย การบังคับใช้กฎหมาย และการให้บริการประชาชน

ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นเกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว สร้างโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

โดยให้คณะกรรมการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการฯ ชุดเดิม และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ซึ่งประกอบด้วยแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีแผนลงทุนทางธุรกิจ และแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. กำหนดแนวทาง และดำเนินการเก็บรวบรวม วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรในตำบล
4. แจ้งข่าวเตือนภัยด้านการเกษตรให้แก่ชุมชน เฝ้าระวังและแจ้งข่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ หรือเกิดภัยธรรมชาติ ภัยศัตรูพืช ภัยเศรษฐกิจ อื่นๆ
5. บริการประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในทุก ๆ ด้าน
6. ประสานงานและให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในพื้นที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

วาทินันต์

(วิบูลย์ ไชยภักช)

นายอำเภอเมืองพิษณุโลก

ลำเนาอุกตอง

(นางบรรพต ธรรมรงค์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

บัญชีแนบท้ายคำสั่งอำเภอเมืองพิษณุโลก ที่ 313 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2553

รายชื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวัดพริก

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสงวน เจริญสุขรุ่งเรือง	ประธานกรรมการ
2	นายพิน ไม้ส้มซ่า	กรรมการ
3	นายบุญยัง นุ่มตุม	กรรมการ
4	นางรุ่งทิพย์ จำปาทอง	กรรมการ
5	นายสิทธิชัย ทองรอด	กรรมการ
6	นางบัญญัติ แสงหา	กรรมการ
7	นายสมุ่น วิลัยเลิศ	กรรมการ
8	นางสาวมณฑิรา เอี่ยมบางทราย	กรรมการ
9	นายศรี พยัคฆสิน	กรรมการ
10	นางสิริรัตน์ ชนะเกิด	กรรมการ
11	นายวิเทศน์ ป้อมทอง	กรรมการ
12	นายนคร สนศิริ	กรรมการ
13	นายวันนา นุ่มตุม	กรรมการ
14	นางประภา เอมอุทัย	กรรมการ
15	นายเกรียงไกร ไยวง	กรรมการ
16	นายเบน จาดยางโทน	กรรมการ
17	นายธำรงค์ มิคะนุช	กรรมการ
18	นายบุญลือ สนศิริ	กรรมการ
19	นายบุญหลง กงอิม	กรรมการ
20	นายเดช เกตุแพร	กรรมการ
21	นายสมาน คนรักษา	กรรมการ
22	นายมนตรี ชุนโต	กรรมการ
23	นางลำฤทธิ สุขสงบ	กรรมการ
24	นายศิริชัย มว ๑๒ เกียรติดำรงกุล	กรรมการ
25	นายมณี เกตุแพร	กรรมการ
26	นายประเจตน์ แก้วทองโต	กรรมการ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
27	นายจรัส ห้วยนุ้ย	กรรมการ
28	นายบุญเสริม เจริญสุขรุ่งเรือง	กรรมการ
29	นางประจวบ ภู่มิม	กรรมการ
30	นายประโชชน์ สิงห์โต	กรรมการและเลขานุการ
31	นางจรรุวรรณ วงศ์วาสน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ